

ห้าห่วง ผงาดคว้าฉลากหลังคาประหยัดพลังงานเบอร์ 5 บนหลังคาสีเข้ม เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย



บริษัท เฉอว่า จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือวัสดุทดแทนไม้ ตรา“เฉอว่า” และกระเบื้องหลังคาตรา “ห้าห่วง” ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ล่าสุดได้รับการรับรองฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง หรือฉลากเบอร์ 5 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้รับการรับรองจำนวนเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งในกลุ่มหลังคากลุ่มสีอ่อนและกลุ่มหลังคาสีเข้ม รวมทั้งสิ้น 6 เฉดสี

ทั้งนี้ ฉลากเบอร์ 5 เป็นการรับรองด้านผลิตภัณฑ์ช่วยลดการใช้พลังงาน และช่วยชาติประหยัดพลังงานได้ โดยหลังคากลุ่มสีอ่อนหรือกลุ่มคุณ ซีรีส์ ที่ผ่านการรับรอง ได้แก่ ไตรลอนคุณ สีโพล่าไวท์, ไตรลอนคุณ สีบริษัท ไอวอรี และไตรลอนคุณ สีไอซ์ซี่บลู ส่วนหลังคากลุ่มสีเข้มหรือกลุ่มสีเมทัลลิก คุณ ได้แก่ ไตรลอน แดงเมทัลลิกคุณ, ไตรลอน ฟ้ามทัลลิกคุณ และไตรลอนเขียวเมทัลลิกคุณ ซึ่ง “ห้าห่วง” สามารถคว้าฉลากเบอร์ 5 บนหลังคาสีเข้ม สำหรับกระเบื้องไตรลอน รุ่นสีเมทัลลิกคุณ ได้เป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย โดยชูจุดขายของกระเบื้องสีประกายเมทัลลิกที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน ช่วยให้บ้านเย็นและประหยัดพลังงานมากกว่าหลังคาทั่วไป ประกรณ์ เมฆจำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฉอว่า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและการอยู่อาศัยที่ดีนั้น ถือเป็นพันธกิจของบริษัทฯ ในการพัฒนาสินค้าทุกประเภทออกสู่ตลาด โดยเฉพาะหลังคาตราห้าห่วง เราเริ่มต้นนำหลังคาไตรลอนคุณซีรีส์ ที่มีจุดขายช่วยให้บ้านเย็นและลดการใช้พลังงานออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และในปีพ.ศ. 2560 นี้ เรายังพัฒนาไปอีกขั้นโดยสามารถออกสินค้ากลุ่มสีเข้ม หรือสีเมทัลลิกคุณ ที่มีค่าTSR มากกว่า 45 ผสานเทคโนโลยีพิเศษ ที่ช่วยให้บ้านเย็นขึ้น 3-5องศา และประหยัดค่าไฟฟ้าสูงสุดถึง 30% ซึ่งถือเป็นสินค้าเรือธงที่จะมาพลิกโฉมห้าห่วงครั้งสำคัญ โดยเรามุ่งเจาะตลาดโดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก”

สำหรับมาตรฐานการรับรองฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง หรือฉลากเบอร์ 5 นั้น ทางกรมอนุรักษ์พลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน กำหนดให้สินค้าประเภทหลังคาจะต้องมีค่าสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Reflectance) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 45 (อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ ASTM E903) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sherasolution.com หรือสายด่วน Shera Call Center 02 289 9888